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 สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน 
 พ่อมักจะรู้สึกเป็นสุข กับ ความคิดที่ว่า “พระเจ้าทรงเข้าใจเรา

มนุษย์” โดยเฉพาะในเวลาที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในชีวิต อันเกิดจาก
ความผิด บกพร่อง หรือความอ่อนแอของเรา จนบางคร้ัง เกิดความ

เสียหายต่อคนอ่ืน หรือต่อส่วนรวม หรือ แม้กระท่ังต่อตนเอง ซึ่งบางครั้ง เป็นเร่ืองยากสําหรับ
มนุษย์ด้วยกันที่เกี่ยงข้องในอันที่จะไม่ถือสา ยกโทษ และให้อภัย แต่อย่างน้อย ความสุขเกิดขึ้น 
เมื่อรู้สึกว่า พระเจ้าทรงเข้าใจเรามนุษย์ ซึ่งก็ทําให้เกิดความคิดเพิ่มเติมว่า เพราะพระองค์
สามารถเข้าใจเรามนุษย์น่ีเอง ที่พระองค์แสดงพระองค์เป็นพระเจ้าของเรา 

ในภาพยนตร์เร่ืองหน่ึง ซึ่งพ่อได้ดูหลายครั้งแล้ว เสียดายพ่อจําช่ือไม่ได้ เป็นเร่ืองราว
เกี่ยวกับ สงครามศักด์ิสิทธิ์ หรือ สงครามครูเสด เวลาน้ัน กองทัพคริสตชนยึดครองเมือง
เยรูซาเล็ม นครศักด์ิสิทธิ์อยู่ ส่วนกองทัพของชาวมุสลิม นําโดย ซาลาดิน ยกกองทัพมาเพ่ือแย่ง
ชิง การสู้รบดุเดือดมาก และยืดเยื้อ เพราะแม้กองทัพคริสตชนมีกําลังพลน้อยกว่า แต่ด้วยความ
ฉลาดและกล้าหาญของแม่ทัพ ก็ทําให้ซาลาดินและกองทัพมุสลิม พร่ันพรึง คืนหน่ึง หลังการสู้
รบที่หนักหน่วงรุนแรง ทหารคริสตชนนอนตายเกล่ือนเป็นจํานวนมาก แม่ทัพสั่งให้นําศพทหาร
มากองรวมกัน เพ่ือที่จะเผาศพเหล่าน้ัน เพราะไม่มีเวลามากพอท่ีจะฝังศพเหล่าน้ัน ตามความ
เช่ือคริสตชนได้ แต่การเผาศพ เวลาน้ัน เป็นสิ่งที่ผิดต่อความเช่ือในเร่ืองการกลับคืนชีพจาก
ความตายในวันสุดท้าย พระสงฆ์ประจํากองทัพจึงพูดทักท้วง ห้ามปราม แต่พ่อชอบใจคําพูด
ของแม่ทัพที่ว่า “ถ้าเราไม่เผาศพเหล่านี้ ภายในสามวันจะเกิดโรคระบาด และประชาชน
จํานวนมากก็จะต้องตาย หากพระเจ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้ พระองค์ก็ไม่ใช่พระเจ้า” 



ครับ พ่อเช่ือมั่นเสมอว่า พระเจ้าเข้าใจเรามนุษย์ดี และดีกว่าที่เรามนุษย์จะเข้าใจกันเอง
เสียอีก และด้วยความเข้าใจมนุษย์ดีเช่นน้ีแหละ ที่พระองค์แสดงออกมาด้วยการเสด็จลงมา
บังเกิดเป็นมนุษย์ เพ่ือให้การอภัย ต่อความผิดบาปของเรา ในขณะที่เรามนุษย์กว่าจะให้อภัย
กันแต่ละที ยากเย็นเข็ญใจเหลือเกิน บางคร้ัง ถึงขนาด พ่อแม่ไม่ยอมให้อภัยลูก พ่ีน้องไม่ยอม
ให้อภัยกัน สามีภรรยาทนรับกันไม่ได้ หรือ เพ่ือนฝูงเลิกคบกันไป ทั้งน้ี คงเป็นเพราะ ใน
ความสัมพันธม์ีแต่  ความคาดหวัง แต่ยังขาดความเข้าใจ 

พ่อเช่ือว่า ในความเป็นมนุษย์ของเรา มีพลังภายใน หรือ ศักยภาพยิ่งใหญ่แฝงอยู่ด้วย น่ัน
คือ มนุษย์เรา เปลี่ยนแปลงได้ แก้ไขได้ ปรับปรุงได้ อาจจําเป็นต้องกระตุ้นพลัง หรือ ศักยภาพ
น้ันบ้าง แต่ที่สุดแล้ว ในจังหวะแห่งชีวิตอันเหมาะสม มนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงได้ ถ้าน่ีคือความ
เข้าใจ เราก็มีความหวัง ต่อการให้อภัย ต่อการให้โอกาสต่างๆ อย่างที่ชาวอเมริกันมักพูดว่า ทุก
คนมีโอกาสแก้ตัวอยู่เสมอ 

พ่อยอมรับว่า บางคร้ัง พ่อก็รู้สึกเบ่ือหน่ายต่อความผิดบกพร่องของตนเองที่ยังแก้ไขไม่ได้ 
บางคร้ัง ก็เบ่ือหน่ายอย่างมาก ต่อความผิดบกพร่องของคนอื่นๆ จนรู้สึกเหมือนว่า ยังไงเสีย เรา
ก็คงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ และยังไงเสีย คนอ่ืนๆเหล่าน้ัน ก็คงไม่เปลี่ยนแปลงตัวเอง เรา
อาจจะต้องทนอยู่กับสิ่งผิดๆเหล่าน้ี อย่าไม่มีวันจบสิ้น แต่น่ีคือความคิดของคนสิ้นหวัง ไร้พลัง 
มิใช่หรือ? ในกรณีเหล่าน้ี เราคงต้องใช้ธรรมะ เข้ามาข่มใจเรา น่ันคือ ยังมีความหวังเหลือไว้
เสมอ  

ที่สุดแล้ว ความคิดที่ว่า พระเจ้าทรงเข้าใจเรามนุษย์ ต้องไม่ใช่ข้ออ้าง หรือ ข้อแก้ตัว ของ
เรามนุษย์ที่จะคงอยู่ในความผิดบกพร่องต่างๆของตนเอง เพราะน่ันกลับทําให้มนุษย์กลายเป็นผู้
อ่อนแอ และพ่ายแพ้จริงๆ เรามนุษย์อ่อนแอ เปราะบาง ภายนอกก็จริง แต่สิ่งที่ทําให้เรา
เข้มแข็ง คือ จิตใจท่ีอยู่ภายใน และจิตใจน้ีแหละ เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ 

“ท่านคือ ซีโมน บุตรของยอหน์ ท่านจะมีช่ือว่า เคฟาส ซ่ึงแปลว่า เปโตร หรือ ศลิา” 
(ยน. 1, 42) 

ในการมอง และการเข้าใจของพระเจ้าต่อเรามนุษย์แต่ละคน เราถูกเรียกให้เข้มแข็งดุจศิลา 
มิใช่เป็นมนุษย์อ่อนแอเดิมๆอยู่เร่ือยไป 
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